



สรุปสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สถานการณ์น้ำท่วมรวม 8 จังหวัด ได้แก่ **จังหวัดนครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี อุดรธานี อำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร**

1. จังหวัดนครพนม

เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำธรรมชาติทางตอนบนของลำน้ำก่ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรในเขต อ.วังยาง และ อ.นาแก มีพื้นที่ผลกระทบประมาณ 140 ไร่ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่สามารถระบายลงลำน้ำก่ำได้ **ทางสำนักงานชลประทานที่ 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่ลำน้ำก่ำ และแขวนบานระบายที่ ปตร.ธรณิศนฤมิต เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง** ปัจจุบันยังคงเหลือพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรในเขต อ.นาแก คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 5 วัน

2. จังหวัดยโสธร

เกิดฝนตกหนักในพื้นที่บริเวณอำเภอบ้านดง ทำให้น้ำจากลำเซบายล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มต่ำและพื้นที่การเกษตร เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ลุ่มต่าน้ำท่วมซ้ำซาก มีระดับน้ำท่วมประมาณ 1 เมตร ซึ่งมีพื้นที่น้ำท่วมในบริเวณบ้านกุดสำโรง ชุมชนบ้านโพธิ์ไทร และบ้านเซ่ง อ.บ้านดง **ทางสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้เร่งระบายน้ำที่เขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญโดยเปิดบานระบายเพิ่ม** คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 7 วัน

3. จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานชลประทานที่ 6 เร่งช่วยเหลืออุทกภัยลุ่มน้ำยัง โดยนำเครื่องจักรเครื่องมือ กระทบทรายและน้ำต็มเข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด หลังระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บางจุดเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกเขตคันพนังกันน้ำฝั่งซ้ายของลำน้ำยัง พบว่า มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบบริเวณ ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง และ ต.ศรีวิสัย ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ประมาณ 6,000 ไร่ ระดับน้ำท่วมสูง 1.46 เมตร มีแนวโน้มน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่วนบริเวณ อ.เขาวง และ อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 800 ไร่ ระดับน้ำที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่ำกว่าตลิ่งและมีแนวโน้มน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง **ทั้งนี้ ได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยนำเครื่องจักร-เครื่องมือ รถแบ็คโฮ 3 คัน และกระทบทรายกว่า 2,100 ใบ เข้าประจำไว้ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวัง เพื่อติดตามสภาพน้ำและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันพนังกันน้ำยังตลอดความยาว และเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนยโสธร เร่งระบายน้ำชีให้มีระดับต่ำลง เปิดประตูระบายน้ำบึงบัว และประตูระบายบ้านปาก ที่พนังกันน้ำยังฝั่งขวา พร้อมกับระบายผ่านห้วยวังหลวงลงบึงเกลือ เพื่อตัดยอดน้ำลงแม่น้ำชี นอกจากนี้ยังได้มอบน้ำต็มให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด** คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 วัน



4. จังหวัดอุบลราชธานี

เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาพนมดงรักไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 1 อำเภอ ได้แก่ อ.สำโรง **โครงการชลประทานอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือ โดยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง พร้อมประสานส่วนราชการเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเพิ่มเติม และยังสามารถเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ เพื่อให้การสนับสนุนได้ทันที คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน**

5. จังหวัดอุดรธานี

เนื่องจากในช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 เกิดฝนตกหนักในจังหวัดอุดรธานีหลายพื้นที่ โดยปริมาณฝนสะสม 3 วัน บริเวณอำเภอเมือง วัดได้ 123.7 มม. ทำให้เกิดพื้นที่น้ำท่วมบริเวณโรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ.เมือง และบริเวณสะพานคลองผ่นน้ำ อ.เมือง ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ ทำให้คอสะพานฝั่งขวาชำรุด รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ **โครงการชลประทานอุดรธานี นำรถแบ็คโฮ จำนวน 2 คัน มาทำการเปิดทางน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือ และบุคลากรไว้พร้อมรับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด สามารถช่วยเหลือได้ทันทีหากได้รับการร้องขอ**

6. จังหวัดอำนาจเจริญ

เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายและลำห้วยสาขาเพิ่มระดับสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรลุ่มต่ำบริเวณอำเภอเมือง และอำเภอเสนางคนิคม รวมพื้นที่จำนวน 3,468 ไร่ **โดยสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อออกสนับสนุนได้ทันที** คาดการณ์ว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะเข้าสู่ปกติใน 3-4 วัน

7. จังหวัดมุกดาหาร

เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนรวม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคำชะอี อำเภอนิคมน้ำอ้อม อำเภอเมือง และอำเภอดงหลวง เป็นพื้นที่จำนวน 12,880 ไร่ **ทางสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อออกสนับสนุนได้ทันที** คาดการณ์ว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์จะเข้าสู่ปกติใน 3-4 วัน